

THÔNG BÁO

Kết luận của ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2023 của Đoàn ĐBQH tỉnh

Ngày 03/7/2023, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2023 của Đoàn ĐBQH tỉnh; tham dự buổi tiếp công dân có đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thuế, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và Ban tiếp công dân tỉnh.

Sau khi nghe các công dân trình bày, ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận, tiếp thu tất cả các ý kiến phản ánh của công dân, chia sẻ những khó khăn, bức xúc của người dân. Qua ý kiến của đại diện các cơ quan tham dự tiếp công dân và căn cứ quy định pháp luật, ông Lê Văn Dũng kết luận từng vụ việc như sau:

1. Các công dân Trần Kim Luyện (địa chỉ tại 19/4 đường Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), Phan Xuân Rân (trú tại 241/38 đường Trường Chinh, thành phố Đà Nẵng), Trần Văn Tài, Phan Thanh Bình, Lâm Thị Dự đại diện cho các công dân có giao dịch với Công ty cổ phần Bách Đạt An tại 03 dự án Heracomplex, 7B mở rộng, Bách Đạt 1 tiếp tục phản ánh việc chậm tổ chức thi hành án các bản án làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Kết luận: thời gian qua, việc giải quyết kiến nghị của các hộ dân về các dự án do Công ty cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý, tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thi công xây dựng hoàn thành các dự án... nhằm sớm giải quyết quyền lợi của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo nội dung tại các bản án. Cục Thuế tỉnh đã cưỡng chế thuế thu 50,5/66,05 tỷ đối với Công ty cổ phần Bách Đạt An qua bên thứ ba; Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức họp ba bên, Công ty cổ phần Bách Đạt An và Công ty Hoàng Nhất Nam thỏa thuận về việc thi hành án... Qua đó cho thấy những quyết tâm, nỗ lực của các ngành và địa phương trong thời gian qua. Tuy nhiên, đây là vụ việc phức tạp, cần có thời gian và phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Do đó, đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm các thông báo kết luận của Tỉnh ủy,

Đoàn ĐBQH, TT HĐND sau các buổi tiếp dân đề đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ việc liên quan đến các dự án do Công ty cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư, đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của người có liên quan.

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam tiếp tục đôn đốc, quyết liệt triển khai các biện pháp về thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư với Nhà nước, tiếp tục cưỡng chế để truy thu thuế phần còn lại của dự án. Có văn bản trả lời cho công dân (khi có yêu cầu của công dân) về gỡ cưỡng chế nợ thuế sau khi chủ đầu tư đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục tổng hợp, theo dõi tình hình, tiến độ, những vướng mắc trong tổ chức thi hành các bản án và đề xuất biện pháp nhằm đảm bảo công tác thi hành án theo đúng quy định pháp luật.

2. Ông Lê Văn Thịnh, sinh năm 1952, trú tại thôn Phú Trung Đông, xã Tam Xuân I, huyện Núi Thành phản ánh nội dung: Năm 2021, ông làm hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất tại thửa đất số 554, tờ bản đồ số 16 với diện tích 300 m² từ đất chuyên trồng lúa sang đất ở nông thôn nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Kết luận: liên quan đến nội dung này, UBND xã Tam Xuân I đã trả lời cho Ông tại Công văn số 124/UBND-ĐC ngày 26/10/2022; tuy nhiên Ông tiếp tục kiến nghị đến Đoàn ĐBQH tỉnh, ngày 24/02/2023, Đoàn ĐBQH tỉnh có Công văn số 09/ĐDBQH-VP chuyển đơn đến Chủ tịch UBND huyện Núi Thành để kiểm tra, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền; Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND huyện Núi Thành nghiêm túc thực hiện việc trả lời đơn cho công dân theo quy định.

3. Bà Nguyễn Thị Huệ và ông Vương An, cùng trú tại thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình có nội dung: Gia đình bà Huệ và bà Hà Thị Chín (con của ông Hà Thanh) tranh chấp đất đai từ năm 2017; ngày 14/7/2020, UBND xã Bình Minh đã tiến hành lập biên bản hòa giải (kết quả hòa giải không thành) và đề nghị hai bên gia đình giữ nguyên hiện trạng thửa đất; tuy nhiên theo phản ánh, gia đình bà Chín vẫn ngang nhiên xây dựng nhà kiên cố (02 tầng) mặc dù gia đình bà đã nhiều lần trình báo UBND xã Bình Minh nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Bà Huệ cho rằng hành vi xây dựng nhà trái phép trên đất rừng sản xuất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là vi phạm pháp luật, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, giải quyết;

Kết luận: ngày 15/6/2023, TT HĐND tỉnh có văn bản số 48/HĐND-VP chuyển đơn đến UBND huyện Thăng Bình để kiểm tra, chỉ đạo giải quyết; theo đó, UBND huyện Thăng Bình đã giao UBND xã Bình Minh giải quyết vụ việc theo Công văn số 115/UBND-VP ngày 29/6/2023. Do đó, đề nghị ông, bà liên hệ với UBND xã Bình Minh để được giải quyết vụ việc. Sau khi có kết quả giải quyết của UBND xã Bình Minh, trường hợp ông, bà không đồng ý kết quả giải quyết đó thì có quyền khiếu nại hoặc khiếu kiện theo quy định của pháp luật.

4. Bà Nguyễn Thị Sương, trú tại khối phố 2, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ tiếp tục phản ánh UBND thành phố Tam Kỳ chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối phần diện tích đất còn lại cho gia đình bà (tăng thêm 11m²); chưa giải quyết giao cho ông Ngô Tin (con trai bà Nguyễn Thị Sương) 01 lô đất tại khu

dân cư Tây Bắc thành phố Tam Kỳ có thu tiền sử dụng đất theo giá sàn tại thời điểm giao đất (không qua đấu giá) theo như Biên bản làm việc ngày 01/8/2019; chưa thực hiện việc hỗ trợ số tiền 50.000.000 đồng cho gia đình bà để xây dựng lại nhà ở theo chính sách đối với người có công với cách mạng tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Kết luận: về nội dung này được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp công dân vào tháng 4/2023, đã có Thông báo số 53/ĐĐBQH-VP và UBND tỉnh tiếp công dân vào tháng 5/2023, đã có thông báo số 148/TB-UBND ngày 09/5/2023 đề nghị UBND thành phố Tam Kỳ sớm xem xét giải quyết, tuy nhiên đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm; Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị UBND thành phố Tam Kỳ tập trung giải quyết vụ việc và báo cáo kết quả giải quyết về Đoàn ĐBQH tỉnh trước ngày 27/7/2023 để giám sát theo quy định.

Trên đây là kết luận của ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2023 của Đoàn ĐBQH tỉnh, đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- UBND thành phố Tam Kỳ;
- UBND huyện Núi Thành;
- Ban tiếp công dân tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- Công ty Cổ phần Bách Đạt An;
- Các ông, bà: Phan Xuân Rân, Trần Kim Luyện, Lê Văn Thịnh, Nguyễn Thị Sương, Nguyễn Thị Huệ;
- LĐVP;
- Lưu: VT, P.CTQH.

**TL. TRƯỞNG ĐOÀN
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Văn Diệu